



ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 0 2561 2277 ต่อ 1169 , 1170 โทรสาร 0 2579 7450

รู้จักเข้าใจเครื่องหมาย Q ผ่านการประกวดภาพถ่าย

มกอช. จัดกิจกรรม กระตุ้นการรับรู้เรื่องเครื่องหมาย Q จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมส่งภาพถ่าย คู่กับเครื่องหมาย Q เข้าประกวด ลุ้นรับรางวัล รวม 5,000 บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่า “ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย คู่กับเครื่องหมาย Q โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งภาพประกวด ส่งภาพได้ที่ www.facebook.com/pracfs โดยมีกติกาว่าในภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องมีบุคคลและเครื่องหมาย Q หรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่ถูกต้องตาม พรบ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 หรือ Q สีเขียวทั้งหมด ภาพใดที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่จำกัดเพศ วัย และอาชีพของผู้ส่งภาพประกวด เริ่มส่งภาพได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2555 รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท รางวัลที่ 2 จำนวน 1,500 บาท และรางวัลที่ 5 จำนวน 500 บาท โดยมีของที่ระลึกของ มกอช. ให้สำหรับผู้ได้รับรางวัลชมเชยอีก 10 รางวัลด้วย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/pracfs”

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักกับเครื่องหมาย Q เพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าหากต้องการซื้อสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยให้เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมาย Q ซึ่งหากสามารถเพิ่มปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารที่มีเครื่องหมาย Q ได้ ก็จะส่งผลให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร เข้าสู่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐาน และความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ปริมาณความต้องการของผู้บริโภคเป็นตัวผลักดัน โดย หากกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับด้วยดี มกอช. ก็จะจัดกิจกรรมอื่น ๆ ตามมา เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องเครื่องหมาย Q ของประชาชนทั่วไปให้เพิ่มมากขึ้น

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

ขอเชิญทุกท่านประกวดภาพถ่าย

คุณ VS เครื่องหมาย Q




ลุ้นรางวัลกว่า 5,000 บาท

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 500 บาท

รางวัลชมเชย 10 รางวัล
จะได้รับของที่ระลึกจาก (มกอช.)

กติกาการขาน

- ส่งภาพถ่ายที่มีคุณภาพกับเครื่องหมาย Q หรือภาพที่มีบุคคลและเครื่องหมาย Q อยู่ในภาพเดียวกัน
- เครื่องหมาย Q ที่ปรากฏอยู่ในภาพจะต้องเป็นเครื่องหมาย Q ที่ชัดเจนและถูกต้องตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551  (ตัวอย่างเครื่องหมาย)
- ทำทางหรือลิลลาในภาพถ่ายที่สวยงาม แปลก ไม่ซ้ำใคร และมีความคิดสร้างสรรค์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
- ส่งภาพลงใน Facebook ของฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของ มกอช. www.facebook.com/pracfs ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2555
- ประกาศผลใน www.facebook.com/pracfs ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
WWW.ACFS.GO.TH
www.facebook.com/pracfs
TEL : 02-561-3928